



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2564

เรื่อง	สื่อ
1. คอแลมน์: เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน: เชื้อมัน ส่งออกกล้วยไม้ไทย...	มติชน
2. พณ. เปิดรับฟังความเห็น ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาควบคุมส่งออกกากถั่ว	hooninside.com
3. จับตาสถานการณ์ช่วงไทย	ไทยโพสต์
4. ภาพข่าว: สักขีพยาน	แนวหน้า
5. 'เฉลิมชัย'มอบรางวัลKing Bhumibolประจำปี2563ให้สภาพัฒนาการเกษตร...	แนวหน้า
6. เกษตรกรส่งเคอร์รี่มีส่วนลด	เดลินิวส์
7. '2กระทรวง'ผนึกตัวยอดกัญชา จ่อเปิดตลาดรับซื้อเมล็ดพันธุ์	มติชน
8. กระทรวงเกษตรจับมือเคอร์รี่ เกษตรกรส่งสินค้าราคาพิเศษ	ไทยรัฐ
9. ส่งเสริมเลี้ยงจิ้งหรีดส่งออกต่างประเทศ	เดลินิวส์
10. สธ.ดัน'กัญชา'พืชศก.ใหม่	กรุงเทพธุรกิจ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน: เชื้อมัน ส่งออกกล้วยไม้ไทย...

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564

ฉบับที่ : 15706 หน้า : 3(ล่างขวา)



เชื้อมัน ส่งออกกล้วยไม้ไทยยังสดใส

เกษตรกร เร่งมาตรการช่วยเหลือ มันใจ รักษาแชมป์โลกตลาดส่งออก



นางอัญชญา ตราไช

รองเลขาธิการสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เปิดเผยถึงสถานการณ์การส่งออก

ดอกกล้วยไม้ของไทยภายใต้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ว่า ที่ผ่านมา กล้วยไม้ นับเป็นสินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญของไทย โดยมี ปริมาณส่งออกเป็นอันดับ 1 ของโลก สร้างรายได้เข้าประเทศ กว่าปีละ 2,000 ล้านบาท จากสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 ทำให้การเดินทางขนส่งระหว่างประเทศเกิดความ ไม่สะดวก ตลอดจนกำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง ไม่สามารถ ส่งออกดอกกล้วยไม้ไปยังตลาดสำคัญในยุโรปและอเมริกาได้

แม้การส่งออกดอกกล้วยไม้ของไทยจะได้รับผลกระทบ แต่ภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา ด้วยความรวดเร็ว โดยหาตลาดทดแทนในกลุ่มประเทศอาเซียน จึงทำให้ปี 2563 มีปริมาณส่งออกทั่วโลกรวม 21,872 ตัน ลดลงเล็กน้อยเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น ซึ่งคิดเป็นมูลค่า 1,370 ล้านบาท โดยสามารถส่งออกดอกกล้วยไม้ไปประเทศ เวียดนาม ได้จำนวน 8,528 ตัน เพิ่มขึ้น 2 เท่า จากปี 2562 ที่ส่งออกได้จำนวน 2,913 ตัน และส่งออกดอกกล้วยไม้ ไปประเทศเมียนมา ได้จำนวน 1,069 ตัน เพิ่มขึ้นถึง 5 เท่า จากปี 2562 ที่ส่งออกได้จำนวน 171 ตัน

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคณะอนุกรรมการ บริหารจัดการกลุ่มสินค้ากล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ได้ตั้ง คณะทำงานศึกษาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มสินค้า กล้วยไม้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงเกษตรและ



สหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง และกระทรวงคมนาคม เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการช่วยเหลือ เกษตรกรและผู้ประกอบการ อาทิ การจัดหาตลาด จับคู่ ทางธุรกิจ การสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งเชื่อมั่นว่า มาตรการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและ ตลาดภายใต้สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวได้ และช่วยให้ ไทยยังคงความเป็นผู้นำการส่งออกดอกกล้วยไม้อันดับ 1 ของ โลกต่อไป” รองเลขาธิการ สศก. กล่าว



ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ได้เห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือ เกษตรกร โดยสนับสนุนเพิ่มความต้องการบริโภคในประเทศ การจัดงานกล้วยไม้สัญจรไปยังจังหวัดต่างๆ และจับคู่ธุรกิจ เพื่อเพิ่มช่องทางและความยั่งยืนในการจัดจำหน่าย จัดกิจกรรม การสร้างค่านิยมต่อการใช้สินค้ากล้วยไม้ในโอกาสต่างๆ ตลอดจนการสร้างสินค้ากล้วยไม้ให้มีความทันสมัยและ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง รวมไปถึงมาตรการเสริมสร้าง การส่งออกในการหาตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้ากล้วยไม้ ในต่างประเทศที่มีศักยภาพ ทั้งตลาดอาเซียน และตลาดใหม่ อีกทั้งยังได้เตรียมแนวทางสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้กับ เกษตรกรและผู้ประกอบการ ซึ่งจะเสนอขอรับการสนับสนุนจาก กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งนี้ จะได้เสนอมาตรการ ดังกล่าว ต่อคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกลุ่มสินค้ากล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อพิจารณาต่อไป



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ hooninside.com

หัวข้อข่าว : พณ. เปิดรับฟังความเห็น ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาควบคุมส่งออกกากถั่ว

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564

ฉบับที่ : - หน้า : -

The screenshot shows the website interface with a yellow navigation bar. The main content area features a news article titled "พณ. เปิดรับฟังความเห็น ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาควบคุมส่งออกกากถั่ว" (Ministry of Agriculture opens public hearing to suspend export control on soybean meal). The article text discusses the government's decision to suspend the 2016 Royal Decree on soybean meal exports, effective from March 22, 2024. It mentions that the decision was made after consulting with relevant agencies and stakeholders. The article also notes that the suspension will allow for a more flexible and efficient export process for soybean meal, which is a key agricultural product. The website layout includes a sidebar with a "HotNews" section and a footer with contact information and social media links.



จับตาสถานการณ์ช้างไทย

ช้างบ้านวิกฤติโควิด-19ทำปางปิดเรียบ

ข่าวดีประชากรช้างไทย ทั้งช้างป่า-ช้างบ้านกระเตื้องขึ้น แต่ความขัดแย้งคนกับช้างต้องเร่งแก้ ชี้อลักลอบตัดไม้ รุกป่าทำเกษตร เป็นปัจจัยคุกคามช้างบุกชุมชน ทำร้ายชาวบ้านตาย สภาพตั้ง กมธ.วิสามัญศึกษาและจัดการปัญหาช้างป่า

หน้า 2

ไทยโพสต์ ● เปิดสถานการณ์ช้างไทย ประชากรช้างป่า-ช้างบ้านกระเตื้อง แต่ความขัดแย้งคนกับช้างต้องเร่งแก้ ชี้อลักลอบตัดไม้ รุกป่าทำเกษตร เป็นปัจจัยคุกคามช้างบุกชุมชนทำร้ายชาวบ้านตาย ขณะที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวช้างวิกฤติจากโควิด ปางช้างปิด ช้างตกลาง ความดูแลหวังจะคลี่คลายหลังมีวัคซีน-เปิดประเทศ ชวนอนุรักษ์สัตว์ประจำชาติในวันช้างไทย 13 มีนาคม.

วันที่ 11 มี.ค. รต.นสพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิดาราม ศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ กล่าวว่า เนื่องในวันช้างไทย 13 มี.ค.2564 คนไทยควรตระหนักในสถานการณ์ของทั้งช้างป่าและช้างบ้านของไทยที่เกิดขึ้น เพื่อช่วยกันอนุรักษ์ช้างไทย ผลสำรวจสถานการณ์ช้างไทยช่วง 1 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์ช้างป่า จำนวนประชากรค่อนข้างคงที่และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่อนุรักษ์บางแห่ง จากการสำรวจของกรมอุทยานฯ และการประชุมร่วมกันขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และสถาบันการศึกษา พบว่า ปัจจุบันมีช้างป่าจำนวน 3,000-3,500 ตัว โดยยังคงพบปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนและช้าง เช่น ช้างออกนอกพื้นที่มากขึ้น

อาหาร พืชไร่ อ้อย ข้าว ผลไม้ของชาวบ้าน ตัดใจรสชาติของอาหาร เพราะอาหารในป่าไม่เพียงพอ ในบางพื้นที่ประชากรช้างป่ามากขึ้นจนล้น ช้างออกมานอกเขตป่าอนุรักษ์ มาอยู่ในพื้นที่ป่ากันชนหรือป่าชุมชนแล้วไม่ยอมกลับ ทั้งจากการบุกรุกป่า การขยายตัวทางการเกษตร เกิดกรณีช้างทำร้ายคนเป็นระยะ ปี 2563 มีเหตุการณ์ความขัดแย้งที่ก่อให้เกิดการเสียชีวิตและบาดเจ็บทั้งหมด 20 เหตุการณ์ ช้างล้มหรือเสียชีวิต 8 ตัว บาดเจ็บ 1 ตัว ส่วนคนเสียชีวิต 8 ราย และบาดเจ็บ 8 ราย โดยเดือน พ.ค.มีจำนวนคนและช้างบาดเจ็บและเสียชีวิตรวมกันสูงที่สุด

รองลงมาก็คือ ม.ย.และ ก.ย.

รศ.นสพ.ดร.ฉัตรโชติติกกล่าวต่อว่า ปลายปี 2562 มีการจัดตั้ง “โครงการพัชรสุธาชานูรักษ์” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี ทรงเป็นประธานที่ปรึกษาโครงการ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นประธานคณะกรรมการโครงการ รวมถึงจัดตั้ง “หมู่บ้านชานูรักษ์” สร้างความเข้าใจในพฤติกรรมของข้างให้แก่ชาวบ้านในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบข้างป่าทำลายพืชผล และมีการจัดตั้ง “กองทุนชานูรักษ์” ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากข้างป่า ความขัดแย้งลดลง อีกความคืบหน้าต้นเดือน มี.ค.ปี 2564 มีการจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาข้างป่า สถาผู้แทนราษฎร ขึ้น จะมีแนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนและข้างป่าอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การผลักดันข้างป่ากลับไปอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์โดยไม่กลับออกมา การจัดการสภาพอาหารและน้ำในพื้นที่ กำหนดมาตรการเยียวยาทดแทนแก่ผู้เสียหายจากข้างป่า การใช้เทคโนโลยีมาช่วยจัดการ เป็นต้น

รศ.นสพ.ดร.ฉัตรโชติติกกล่าวอีกว่า ส่วนสถานการณ์ข้างบ้านมีจำนวนคงที่จนถึงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ประมาณ 3,800 เชือก ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดทั่วโลก มาตรการล็อกดาวน์ประเทศไทยเดือน มี.ค.2563 ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวข้างประสบปัญหาอย่างหนัก จากการสำรวจข้างใน จ.เชียงใหม่ พบว่ามีการปิดตัวลงมากถึง 50% ปางข้างไม่มีรายได้

เข้ามา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดูแลข้างที่มีปริมาณเท่าเดิม บางปางข้างที่ใช้บริการข้างเขาต้องปล่อยให้ข้างกลับบ้าน และย้ายข้างไปยังแหล่งอาหารตามธรรมชาติหรือกลับภูมิลำเนาพร้อมกับความข้าง แม้ผู้ประกอบการปางข้างปรับตัวรับนักท่องเที่ยวไทยช่วงโควิดดีขึ้น แต่เมื่อระบอบรอบใหม่ปลายปี 2563 ไม่มีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางเลย ขณะนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวข้างประสบปัญหาหนัก ข้างตงงาน และความข้างลดลง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของข้างคือ ข้างเมื่อและเครียด อ้วนเกินไปเพราะไม่ได้ทำงาน การเคลื่อนที่ต่อวันลดลง มีปัญหาระบบทางเดินอาหาร เกิดการสูญเสียข้าง สถานการณ์ข้างบ้านน่าจะคลี่คลายหลังจากมีวัคซีน และการท่องเที่ยวจะกลับมาอีกครั้งแบบวิถีใหม่

“ปีที่ผ่านมาการจัดทำประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการจัดสวัสดิภาพข้างในปางข้างปี 2563 ซึ่งเป็นการกำหนดการดูแลข้างให้มีสวัสดิภาพที่ดีตามหลักสากล โดยถ้ามีการพบเห็นการทำทารุณกรรมสามารถแจ้งได้ที่กรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลัก นอกจากนี้ยังมีการจัดทำ (ร่าง) มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติที่ดีสำหรับปางข้าง หรือมาตรฐานปางข้าง โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ที่จะเป็นตัวกำหนดการจัดการข้างและปางข้างเพื่อการท่องเที่ยว และ (ร่าง) พ.ร.บ.ข้าง ซึ่งทั้ง 2 ฉบับนี้อยู่ในขั้นตอนของการทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเดือน เม.ย.นี้ โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับข้าง” รศ.นสพ.ดร.ฉัตรโชติติกกล่าว.

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/บทความ

วันที่: ศุกร์ 12 มีนาคม 2564

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14562

Col.Inch: 20.18

Ad Value: 18,162

ภาพข่าว: สักขีพยาน

หน้า: 2(ขวา)

PRValue (x3): 54,486

คลิป: ชาว-ดำ



สักขีพยาน : ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร กับ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

'เฉลิมชัย' มอบรางวัล King Bhumibol ประจำปี 2563 ให้สภาพัฒนาการเกษตรแห่งอินเดีย

กระทรวงเกษตรฯ จัดพิธีมอบรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี 2563 ให้แก่ สภาพัฒนาการเกษตรแห่งอินเดีย (Indian Council of Agricultural Research: ICAR)

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบเหรียญรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี 2563 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยหน่วยงานที่ชนะเลิศรางวัล ได้แก่ สภาพัฒนาการเกษตรแห่งอินเดีย (Indian Council of Agricultural Research: ICAR) จากประเทศอินเดีย ซึ่งมีผลงานการจัดกิจกรรม "Soil health awareness week" ในมหาวิทยาลัยและสถานศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักถึงสุขภาพของดิน และความสำคัญของการรักษาผลผลิตดิน ควบคู่ไปกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม แต่ด้วยการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ลุกลามไปทั่วโลก และประเทศไทยอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังส่งผลการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยมีมาตรการป้องกันเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ทำให้หน่วยงานสภาพัฒนาการเกษตรแห่งอินเดีย (ICAR-

IISS) ของสาธารณรัฐอินเดีย ไม่สามารถเดินทางมาเข้ารับเหรียญรางวัลได้ จึงได้เรียนเชิญเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย Mrs. Suchitra Durai (มิสชิส สุจิตรา ดูไร) เป็นผู้แทนรับมอบเหรียญรางวัลดังกล่าวแทน

ทั้งนี้ รางวัล King Bhumibol World Soil Day Award เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บุคคลหน่วยงาน องค์กร หรือประเทศ ที่มีความรู้ความเข้าใจ ดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการดินอย่างยั่งยืน สร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรดินให้กับประชาชน ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม นำไปสู่ความมั่นคงทางอาหาร และการจัดความอดอยากทั่วโลก โดยที่ประชุมใหญ่สัมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก (Global Soil Partnership: GSP) ครั้งที่ 6 ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 มีมติรับรองการจัดตั้งรางวัล World Soil Day Award และให้มีพิธีมอบรางวัลทุกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และถวายสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงศึกษา

ค้นคว้าวิธีการจัดการปัญหาทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนนำมาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีของพสกนิกร โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เชิญพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบรมนาถบพิตร และพระราชดำรัสคัดคัดตอน เป็นชื่อรางวัล และประดิษฐานในเหรียญรางวัล

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า ท่ามกลางงานการจัดกิจกรรม "Soil health awareness week" ประกอบด้วย การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การตรวจเยี่ยมพื้นที่การทำเกษตรพร้อมให้คำแนะนำ การเดินขบวนพาเหรดทรงเครื่องต่าง ๆ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างนักวิชาการและเกษตรกร และการฝึกอบรมเกษตรกรโดยเน้นเรื่องสุขภาพของดินพร้อมทั้งแจก soil health card ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการตรวจสุขภาพดิน ระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2562 ในมหาวิทยาลัย สถานศึกษา และชุมชนเกษตรกรรม เพื่อสร้างความตระหนักถึงสุขภาพของดิน และความสำคัญของการรักษาผลผลิตพืชควบคู่ไปกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม

เกษตรกรส่งเคอร์รี่มีส่วนลด

นายวราวุธ นฤประดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส มีความยินดีที่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรไทย พร้อมทั้งพัฒนาระบบการจัดการจัดส่งสินค้าถึงมือผู้รับปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและปลอดภัย โดยมอบส่วนลดอัตราพิเศษให้กับเกษตรกรที่โชว์เล่มทะเบียนเกษตรกรที่ร้านเคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส พาร์เซิลชอป จะได้รับส่วนลดอัตราพิเศษ 10%

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสินค้าทางการเกษตรรูปแบบต่าง ๆ โดยความพิเศษของบรรจุภัณฑ์คือ มีความแข็งแรงและเพิ่มความหนาของ

กล่องถึง 5 มิลลิเมตร พร้อมระบุอายุอากาศ เพื่อให้กล่องมีความแข็งแรง สำหรับการจัดส่งผลผลิตทางการเกษตรให้คงคุณภาพและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เมื่อถึงปลายทาง รวมถึงจัดรถเข้ารับผลผลิตถึงที่และบริการให้คำปรึกษาการบรรจุภัณฑ์อย่างถูกต้อง โดยคำนึงถึงผู้รับมาเป็นอันดับหนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการระบบโลจิสติกส์แก่ภาคการเกษตรของไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตรระหว่างนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายวราวุธ นฤประดิษฐ์ ที่กระทรวงเกษตรฯ เมื่อวันที่ 11 มี.ค.ที่ผ่านมา.

'2กระทรวง'พนักต่อยอดกัญชา จ่อเปิดตลาดรับซื้อเมล็ดพันธุ์

'อนุทิน'ลั่นผู้ร้ายกลายเป็นพระเอก 'มนัญญา'แย้มเตรียมเปิด
ตลาดกลางรับซื้อเมล็ดกัญชง-กัญชา สธ.พนัก ก.เกษตรฯลุย
ต่อยอดอุตสาหกรรมสุขภาพ จับคู่เจรจาธุรกิจส่วนของกัญชา
ที่ไม่ใช่ยาเสพติด (อ่านต่อหน้า 12)

ต่อจากหน้า 1

กัญชา

2กระทรวงพนักต่อยอดกัญชา

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดสธ. และ พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แถลงข่าวการพัฒนา กัญชาเพื่อเศรษฐกิจไทย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการกัญชาในอุตสาหกรรมสุขภาพ และการจับคู่เจรจาธุรกิจส่วนของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด ที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นายอนุทินกล่าวว่า วันนี้ได้พิสูจน์เป็นที่ประจักษ์แล้วว่ารัฐบาลมีความจริงจังและตั้งใจในการผลักดันสมุนไพรอย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมผู้ปลูกคือ เกษตรกร ผู้ผลิต หรือภาคอุตสาหกรรม และผู้ขาย ไปจนถึงประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงการใช้สมุนไพรและเป็นการเสริมสร้างรายได้ต่อไป อย่างไรก็ตามในสายตาประชาคมโลก กัญชาเป็นสมุนไพรที่มีค่าและให้การยอมรับมากขึ้น ไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ประกาศให้ใช้กัญชาอย่างถูกกฎหมาย ทั้งการแพทย์ สุขภาพอาหาร และต่อยอดเป็นพืชเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ ปัจจุบันตลาดกัญชาถูกกฎหมายมีมูลค่า 17.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 5 แสนล้านบาท อัตราการเติบโตมากกว่าร้อยละ 17 กัญชาในอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพสร้างรายได้สูงถึงร้อยละ 70 ของมูลค่าทั้งหมด

'อนุทิน'ชี้นำเสริมครบวงจร

"นี่เป็นเหตุผลสำคัญในการผลักดันกัญชาเป็นทางออกทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นประโยชน์ต่อภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ธุรกิจ และประชาชน จึงได้ส่งเสริมให้พัฒนา กัญชาแบบครบวงจร (Product Champion) ตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่ต้นทางเกษตรกรผู้ปลูก กลางทางคือ ผู้ผลิต และปลายทางคือ ผู้ขายและประชาชน มีเป้าหมายต่อยอดกัญชาสู่การสร้างเศรษฐกิจประเทศ 3 ด้าน ได้แก่ ยาแผนไทย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากกัญชง กัญชา เพราะสภาพภูมิอากาศในการปลูก ประสบการณ์ของเกษตรกร และรัฐบาลมีนโยบายในการให้บูรณาการเรื่องนี้ มันใจว่าไทยจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการปลดล็อกพืชกัญชา เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชน" นายอนุทินกล่าว

นายอนุทินกล่าวว่า สธ.มอบให้กรมการแพทย์แผนไทยฯ เป็นหน่วยงานหลัก ในการผลักดันพืชสมุนไพร รวมถึงกัญชาและกัญชง ทางด้านการแพทย์ให้ไปถึงพี่น้องเกษตรกรมากที่สุด โดยทำงานร่วมกับกระทรวงต่างๆ โดยเฉพาะ กษ.

"ถือว่าเป็นภารกิจสำคัญที่บุคลากร สธ.ทุกคน ทุกคน ได้พยายามร่วมกันทุ่มเทตลอดเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา ในระหว่างที่ผมดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการ สธ. ต้องขอขอบคุณปลัด สธ. รองปลัด สธ. อธิบดี ตลอดจนผู้บริหาร และเพื่อนข้าราชการ สธ.ทุกคน ที่กรุณาตอบสนทนนโยบายกัญชงและกัญชาประโยชน์ทางการแพทย์อย่างยิ่ง เราผ่านอุปสรรคมากมาย ทั้งการต่อต้านนโยบายของเราว่า กัญชงกัญชาเป็นสิ่งเสพติด สิ่งที่เราทำคือ ให้ผู้ร้ายกลายเป็นพระเอก จากพืชที่ถูกตราว่าเป็นสิ่งเสพติดให้

เป็นพืชที่สร้างรายได้ช่วยเศรษฐกิจ ของที่ไม่ดีเราก็ไม่เอา เราเอาแต่สิ่งที่ดีมาใช้ โดยส่วนที่เป็นโทษ ส่วนใหญ่ประชาชนทราบข้อมูล จึงนำส่วนที่ดีและมีประโยชน์มาใช้" รัฐมนตรีว่าการ สธ.กล่าว

แก่นำร่องจับคู่ธุรกิจ150ล้าน

นายอนุทินกล่าวว่า ปัจจุบันมีโรงงานผู้ผลิตยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ สมุนไพรเดี่ยวและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเข้าร่วม 29 บริษัท มีความต้องการวัตถุดิบกัญชารวมกันมากกว่า 30 ตัน ส่วนผู้แทนวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชาคุณภาพและถูกต้องตามกฎหมาย 4 กลุ่มใน 5 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน สกลนคร และนครสวรรค์ เป็นผู้แทนกลุ่มเกษตรกรมากกว่า 30 กลุ่ม รวมทั้งที่ปลูกกัญชามากกว่า 60ไร่ การจับคู่เจรจาวัตถุดิบกัญชาครั้งนี้ คาดมีมูลค่ามากกว่า 150 ล้านบาท

"ความคาดหวังว่ากัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจจึงมีความเป็นไปได้สูง อย่างไรก็ตาม หลายคนบอกว่าดอกกัญชาเป็นตัวยาย ผลิตภัณฑ์เอชซี (THC) เราก็จับตัวนี้เข้าห้องซัง คือ โรงพยาบาลด้วยการนำไปสกัดเป็นน้ำมันเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ดังนั้น สารที่ทุกคนบอกว่าร้ายคือทีเอชซี เมื่อนำมาใช้ถูกต้องก็สามารถใช้ประโยชน์ ก็เป็นพระเอกได้" นายอนุทินกล่าว

จ่อเปิดตลาดกลางรับซื้อเมล็ด

น.ส.มนัญญา กล่าวว่า กษ.โดยกรมวิชาการเกษตร จะมีการตรวจสอบสายพันธุ์เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่มั่นคงต่อไป จะทำร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นอกจากนี้ จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกัญชา กัญชง โดยจะให้เกษตรกรจังหวัดเข้าไปควบคุมกำกับดูแลในระดับพื้นล่าง ทำงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และ กษ. จะเปิดตลาดกลางในการรับซื้อเมล็ดกัญชงและเมล็ดกัญชาต่อไป

นพ.เกียรติภูมิกล่าวว่า การขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2562 โดยนำไปใช้กับผู้ป่วย เช่น โรคลมชัก พาร์กินสัน มะเร็งระยะสุดท้าย ฯลฯ เข้าถึงการรักษาด้วยกัญชามากขึ้น และยังเก็บข้อมูลบูรณาการการแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบัน จากข้อมูลพบว่า ร้อยละ 90 ไม่พบผลข้างเคียงรุนแรง ถือว่าการใช้ทางการแพทย์เป็นการใช้ได้ดี รวมทั้งยังบรรจุในแผนระบบบริการสุขภาพ

"นอกจากนี้ ได้แก่ ไขกฎกระทรวงปลด

ล็อกขึ้นส่วนต่างๆ ของกัญชาไม่เป็นยาเสพติดประเภทที่ 5 เพื่อนำมาใช้ประโยชน์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และในปี 2564 ได้บรรจุกัญชาทางการแพทย์เป็นแผนพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) สาขาที่ 20 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงในการรักษาโรค ปัจจุบันเปิดให้บริการกัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลในสังกัด สธ. 700 กว่าแห่งทั่วประเทศ มีผู้มารับบริการมากกว่า 65,000 ราย รวมกว่า 100,000 ครั้ง ตั้งเป้าให้โรงพยาบาลสังกัด สธ. เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในทุกพื้นที่ และยังคงกำหนดให้สมุนไพรกัญชาและกัญชง เป็นภารกิจสำคัญของ สธ. จะช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศด้วย” นพ.เกียรติภูมิกล้า

ตัวยอดกัญชาสร้างศก.3ด้าน

พญ.อัมพรกล่าวว่า ตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2565 มีการกำหนดวางแผนการพัฒนาสมุนไพรให้ครบวงจรเป็น โปรดักต์ แชมป์เขียนพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของตลาดและสร้างเศรษฐกิจได้ และพัฒนาต่อยอดเพื่อเศรษฐกิจ มีเป้าหมายต่อยอดกัญชาสู่การสร้างเศรษฐกิจประเทศ 3 ด้าน ได้แก่ 1.ยาแผนไทย เพื่อรักษาและดูแลสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยเป้าหมาย 2.ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อสร้างเสริมสุขภาพประชาชนทั่วไป มีเป้าหมายต่อเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ 3.การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้กัญชาผ่านรูปแบบการท่องเที่ยวจากประสบการณ์ตรง

ชี้เหตุกัญชาราคาพุ่งหลักหมื่น

ส่วนกรณีมีการแสดงความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ภายหลังมีการปลดล็อกให้ประชาชนสามารถปลูกต้นกัญชา กัญชง เพื่อใช้ในการแพทย์ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยการส่วนของราก เปลือก ใบ และลำต้นไปจำหน่ายให้คู่ค้านำไปใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ต่างๆ หรือแม้แต่นำไปปรุงประกอบ

อาหารและเครื่องดื่มเมนูต่างๆ แต่ปรากฏว่าในท้องตลาดมีการปั่นราคา โดยเฉพาะใบกัญชาที่ตั้งราคาซื้อขายก็โลกร่มละหลักหมื่นบาท ทั้งที่ใบกัญชาแทบไม่มีสารสำคัญใช้ทางการแพทย์นั้น

ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า เดิมพืชกัญชา กัญชง จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ห้ามการผลิต นำเข้า จำหน่ายและส่งออกโดยเด็ดขาด แต่ด้วยประโยชน์ของพืชกัญชา ทำให้มีพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 เพื่อนำมาใช้ทางการแพทย์และวิจัย ตามหลักของอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 (Single Convention on Narcotic Drugs, 1961) ของสหประชาชาติ ระบุชัดเจนว่า กัญชาและกัญชงยังเป็นยาเสพติดให้โทษอยู่ อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ ฉบับที่ 7 ของประเทศไทย ปลดล็อกกัญชาเพื่อการแพทย์และวิจัย กำหนดคุณสมบัติผู้ปลูกไว้ชัดเจน เช่น วิสาหกิจชุมชนปลูกร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ขณะที่พืชกัญชงตาม พ.ร.บ.ระบุให้ให้ออกกฎกระทรวงฯ บังคับใช้เรื่องกัญชงโดยเฉพาะ

“2 ปีที่ผ่านมาวัตถุประสงค์การขออนุญาตปลูกกัญชงยังเพื่อการแพทย์และวิจัย ดังนั้นในส่วนที่มีสารที่เอชซีสูงนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายคือช่อดอกกัญชา และใบรองดอกตามหลักสากลทุกประเทศก็ยังคงเป็นยาเสพติดให้โทษอยู่ แต่ประเทศไทยปลดล็อกส่วนนี้ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ภายใต้ใบอนุญาตได้ ส่วน อย.ก็ได้ปลดล็อกส่วนอื่นของกัญชา เช่น ใบ กิ่ง ก้าน ราก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ ทำให้เกิดเป็นกระแสในสังคม

“มีผู้เห็นประโยชน์ของส่วนที่ปลดล็อกเป็นตามหลักเศรษฐศาสตร์ ดีมานด์ ซัพพลาย เป็นไปตามกลไกตลาด เมื่อมีคนต้องการมาก ราคา ก็จะสูงขึ้น ประกอบกับผู้ได้รับอนุญาตปลูกถูกต้องในขณะนี้ยังไม่แพร่หลายทั่วประเทศ”

ภญ.สุภัทรากล่าว

วิสาหกิจฯช่วยลิ้มตาอ้าปาก

นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ ผู้บริหารวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรล้านนา จ.ลำปาง กล่าวว่า แรกเริ่มที่ปลูกพืชกัญชาเพื่อใช้ในการแพทย์เท่านั้น ปลูกด้วยใจเพื่อให้ผลผลิตยารักษาผู้ป่วย

ก่อนหน้านี้ปลูกได้ผลผลิตก็ส่งไปให้ รพ.สต. ทั้งหมด แต่ขณะนี้ อย.ปลดล็อกให้ขายส่วนอื่นๆ ของกัญชาได้ เราก็ได้ลิ้มตาอ้าปาก กลับมาเลี้ยงดูกลุ่มเกษตรกรของเราได้ ส่วนของพืชกัญชา เช่น ใบ ราก กิ่ง ก้าน ที่ได้รับการปลดล็อกมาหากนำไปใส่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ก็จะมีฤทธิ์ทำให้ผ่อนคลายอารมณ์ได้ ช่วยเรื่องสุขภาพได้บ้างเล็กน้อย เพราะหากคนเราสามารถนอนหลับได้ดี มีการผ่อนคลายอารมณ์ ก็จะมีต่อสุขภาพนายองอาจกล่าว

นายองอาจกล่าวว่า ส่วนเรื่องราคาเป็นไปตามกลไกตลาด ดีมานด์ ซัพพลาย เพราะตอนนี้ผู้ได้รับอนุญาตให้ปลูกในประเทศยังมีน้อยมาก และยังปรับตัวกันไม่ทัน

“เพิ่งผ่านมา 2 เดือน รัฐบาลอนุญาตให้นำส่วนของพืชกัญชาไปใช้ประโยชน์อื่นๆ สามารถนำไปขายได้ ความต้องการสูงมาก เราปลูกไม่ทัน ฉะนั้นเรื่องราคาขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด แต่หากอนาคตเปิดกว้างให้กลุ่มเกษตรกรปลูกได้มากขึ้นก็จะทำให้ราคาลดลงมาอย่างแน่นอน กัญชาคือโอกาสของประเทศไทยอย่างแท้จริง ผมเชื่อว่ากัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจได้แน่นอน แต่เราต้องช่วยกันเรื่องการวิจัยผลิตยา เราต้องเร่งให้ทันใน 5 ปีที่ยังทันการจดสิทธิบัตรยาจากเมืองนอก แต่หากพ้น 5 ปีแล้ว เขาก็จะเข้ามาจดสิทธิบัตรยาในไทย หมายถึงเราต้องซื้อยาเขา คำถามคืออุตสาหกรรมของเราจะเดินยังไง นอกจากนั้นต้องผลักดันให้มีสายพันธุ์ของไทยเกิดขึ้นมาให้ได้ เราก็พัฒนาให้ทันประเทศอื่นๆ เขาก็มีวิจัยกัญชาเหมือนเรา” นายองอาจกล่าว

กระทรวงเกษตรจับมือเคอริ์ เกษตรกรส่งสินค้าราคาพิเศษ

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้นำแผนนโยบาย “ตลาดนำการเกษตร” มาขยายโอกาสด้านการตลาดและโลจิสติกส์ให้กับเกษตรกร จึงจัดพิธีลงนามใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร” กับนายวราวุธ นาคประคิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท เคอริ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีเป้าหมายช่วยพัฒนาเกษตรกร จัดการระบบโลจิสติกส์ และห่วงโซ่ ได้แก่ กระบวนการส่งเสริมการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการสินค้า การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การบริหารสินค้าคงคลัง การตลาด และกระบวนการจัดส่ง โดยเคอริ์ เอ็กซ์เพรส จะสนับสนุนค่าบริการจัดส่งสินค้าเกษตรกรในราคาที่เหมาะสม บริการที่รวดเร็ว และสินค้าปลอดภัยจนถึงมือผู้บริโภค โดยจะร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรในหลายด้าน ได้แก่ การเข้าถึงบริการจัดส่งสินค้าเกษตรกรที่รวดเร็วและปลอดภัยจนถึงมือผู้บริโภค รวมทั้งการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับรูปแบบสินค้าด้านการเกษตร ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาเคอริ์ได้ทำงานร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การสนับสนุนการระบายนสินค้าเกษตรกร โดยดำเนินการจัดตั้งจุดให้บริการจัดส่งผลไม้ที่จุดรวมสินค้าสำหรับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ไม้ผล พร้อมให้ส่วนลดค่าจัดส่ง ส่วนเกษตรกรรายย่อยที่จำหน่ายสินค้าออนไลน์ได้รับส่วนลดเฉพาะค่าจัดส่งในอัตราพิเศษ เพียงแค่เกษตรกรนำทะเบียนเกษตรกรหรือทะเบียนวิสาหกิจชุมชนมาแสดง ณ จุดส่งสินค้า.

ส่งเสริมเลี้ยงจิ้งหรีดส่งออกต่างประเทศ



นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวหลังเป็นประธานเปิดการอบรมส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีด ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร แก่เกษตรกร โควิด-19 ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ว่า รัฐบาลได้ตระหนักและมีความเป็นห่วงเกษตรกร และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และผลกระทบจากภัยพิบัติ ทั้งอุทกภัยและภัยแล้ง ตลอดจนผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีนโยบายเร่งด่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชน ให้สามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้ ซึ่งอาชีพหนึ่งที่น่าส่งเสริมมากที่สุด คือ การเลี้ยงจิ้งหรีด เนื่องจากเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว และมีคุณประโยชน์ทางด้าน

โปรตีน ใช้ต้นทุนเพียง 4,500-5,000 บาท และปัจจุบันจิ้งหรีดเป็นที่ต้องการของตลาดโลก ได้แก่ สหรัฐ เม็กซิโก นิวซีแลนด์ และประเทศในยุโรป

ดังนั้น จึงได้มีการจัดอบรมเกษตรกรผู้สนใจเลี้ยงจิ้งหรีด เป็นอาชีพเสริม ในพื้นที่ 4 อำเภอ ของจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ อำเภอน้ำท่าพระย์ อำเภอน้ำขุ่น อำเภอดอนเจดีย์ และอำเภอสามชูก จำนวน 300 คน พร้อมสนับสนุน

อุปกรณ์ในการเลี้ยงฟรี อาทิ ลังเลี้ยงจิ้งหรีด ไข่จิ้งหรีด รวมทั้งเปิดรับซื้อจิ้งหรีดคืนจากเกษตรกร กิโลกรัมละ 80 บาท นอกจากนี้ มีการสร้างโรงงานแปรรูปจิ้งหรีดผง เพื่อส่งออกจำหน่ายให้กับตลาดต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกษตรกรเชื่อมั่นว่าเลี้ยงแล้วมีตลาดรองรับที่แน่นอน

ด้านนายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการมกอช. กล่าวว่า การส่งออกจิ้งหรีดไปยังประเทศ

ต่าง ๆ ฟาร์มจิ้งหรีดจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ซึ่งที่ผ่านมากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย มกอช. ได้ประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีด (มกษ.8202-2560) เป็นมาตรฐานทั่วไป เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อความปลอดภัยของผลิตผลจากจิ้งหรีด โดยมีกรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการตรวจรับรอง ดังนั้น เกษตรกรที่เลี้ยงจิ้งหรีดจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถยื่นขอการรับรองมาตรฐานฟาร์มจิ้งหรีด GAP ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เมื่อผ่านการรับรองมาตรฐานแล้วก็สามารถส่งจิ้งหรีดไปยังโรงงานแปรรูป ทำให้กระบวนการส่งออกง่ายขึ้น เพราะดำเนินการตามเกณฑ์คู่ค้าที่ต้องการรวมทั้งเป็นการขยายตลาดจิ้งหรีดของไทยไปทั่วโลก.

เตรียมปลดล็อก - หนุนขึ้น 'โปรดักท์แชมเปียน'

สธ.ดัน 'กัญชา' พืชศก.ใหม่

เผยมูลค่าตลาดโลก 5 แสนล้าน โต 17%

กรุงเทพธุรกิจ ● สธ.เผยตลาดกัญชา ถูกกฎหมายมูลค่ากว่า 5 แสนล้าน โต 17% โดยในตลาดทางแพทย์และตลาดสุขภาพ สร้างรายได้ถึง 70% เตรียมปลดล็อก ดันกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ให้คนไทย ปลูกได้ง่ายขึ้น ตามแผนแม่บทผลักดัน ขึ้นเป็น Product Champion สู่อุตสาหกรรม สุขภาพ ตั้งเป้าผลิตยาแผนไทย ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประเดิมจับคู่ 29 บริษัทผู้ผลิตยาและ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกับวิสาหกิจชุมชน คาดสร้างรายได้กว่า 150 ล้านบาท

เป็นก้าวที่สำคัญในการพัฒนา กัญชาทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข ได้ขยายไปสู่อุตสาหกรรมสุขภาพร่วมกับ ภาคเอกชน ผู้ผลิตที่มีศักยภาพ และวิสาหกิจ ชุมชนผู้ปลูกที่มีคุณภาพ โดยวานนี้ (11 มี.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวง สาธารณสุข และพญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการ แพทย์ทางเลือก ร่วมแถลงข่าว การพัฒนา กัญชาเพื่อเศรษฐกิจไทย ในการประชุม เชิงปฏิบัติการกัญชาในตลาดสุขภาพ และ การจับคู่ธุรกิจส่วนของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด นายอนุทินกล่าวว่า รัฐบาลมีความตั้งใจ ตั้งใจในการผลักดันพัฒนาด้านสมุนไพร อย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ

ของประเทศ ตั้งแต่ผู้ปลูกอย่างเกษตรกร ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ รวมถึงพี่น้อง ประชาชนทั่วไปให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้ ประโยชน์จากสมุนไพรที่เป็นทรัพยากรของ ชาติได้ เพราะวันนี้รัฐบาลได้ปลดล็อกกัญชง ออกจากการเป็นยาเสพติด และกัญชา จะปลดล็อกส่วนต่างๆ มาใช้ประโยชน์ โดยไม่ผิดกฎหมาย

อ่านต่อหน้า | 4

อ่านประกอบหน้า 11

"กัญชง" พืชเศรษฐกิจใหม่ พลัดพันธุ์ปลูกต้อง "ถูกกฎหมาย"

ต่อจากหน้า 1

สธ.

"วันนี้กัญชาในสายตาคนไทยที่เคยมองว่า เป็นยาเสพติด แต่รัฐบาลได้ผลักดันให้กัญชา เป็น Product Champion สามารถมูลค่าจูน เศรษฐกิจไทย ซึ่งมูลค่าของตลาดกัญชานั้น มหาศาล และเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุม ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) กำหนด มีการควบคุมที่เข้มงวดอย่างมาก ขณะนี้คงต้องไปหารือกับอย. ให้ผ่อนคลาย มาตรฐานต่างๆ เพื่อให้คนไทยสามารถปลูก กัญชาได้มากขึ้น อันนำไปสู่การสร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนชาวไทย" นายอนุทิน กล่าว

มูลค่าตลาดโลก 5 แสนล้าน

นายอนุทินกล่าวว่า ในสายตาประชาคมโลก กัญชา เป็นสมุนไพรที่มีค่าและให้การยอมรับ มากขึ้น ปัจจุบันตลาดกัญชาที่ถูกกฎหมาย มีมูลค่า 17.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 5 แสนล้านบาท อัตราการเติบโตมากกว่าร้อยละ 17

โดยกัญชาในอุตสาหกรรมทางการแพทย์และ สุขภาพสร้างรายได้สูงถึงร้อยละ 70 ของมูลค่า ทั้งหมด รัฐบาลเล็งเห็นว่า กัญชาเป็นทางออกทาง เศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นประโยชน์ต่อภาค เกษตรกร อุตสาหกรรม ธุรกิจ และประชาชน จึงได้ส่งเสริมให้พัฒนา กัญชาแบบครบวงจร ตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่ต้นทางเกษตรกรผู้ปลูก กลางทางคือผู้ผลิต และปลายทางคือผู้ขายและ ประชาชน มีเป้าหมายต่อยอดกัญชาสู่การสร้าง เศรษฐกิจประเทศ 3 ด้าน ได้แก่ ยาแผนไทย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ วันนี้นับเป็นก้าวที่สำคัญจากการพัฒนา กัญชาทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข ได้ขยายไปสู่อุตสาหกรรมสุขภาพร่วมกับภาค เอกชน ผู้ผลิตที่มีศักยภาพ และวิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูกที่มีคุณภาพ ซึ่งปัจจุบันมีโรงงานผู้ผลิต ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ สมุนไพรเดี่ยว และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเข้าร่วม 29 บริษัท มีความต้องการวัตถุดิบกัญชารวมกันมากกว่า 30 ตัน ส่วนผู้แทนวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชา คุณภาพและถูกต้องตามกฎหมาย 5 กลุ่ม จาก 6 จังหวัด เป็นผู้แทนกลุ่มเกษตรกรมากกว่า 50 กลุ่ม รวมพื้นที่ปลูกกัญชามากกว่า 60 ไร่ การจับคู่เจรจาวัตถุดิบกัญชาครั้งนี้คาดว่าจะมีมูลค่า กว่า 150 ล้านบาท ความคาดหวังว่ากัญชาเป็น พืชเศรษฐกิจจึงมีความเป็นไปได้สูง

"ไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่รัฐบาล สนับสนุนการนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ความร่วมมือ ครั้งนี้ เป็นก้าวสำคัญจากการพัฒนา กัญชา ทางทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข ได้ ขยายไปสู่ตลาดสุขภาพ ร่วมกับภาคเอกชน ผู้ผลิตที่มีศักยภาพ และวิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูกที่มีคุณภาพ เราได้มอบหมายกรมการ แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ทำงาน

ภาพรวมตลาดกัญชา

มูลค่ากัญชาถูกกฎหมาย

17.5 พันล้านบาท (5 แสนล้านบาท)

เติบโต มากกว่า 17%

อุตสาหกรรมการแพทย์
และสุขภาพ 70%

พัฒนากัญชาแบบครบวงจร (Product Champion)

- ต้นทางเกษตรกรผู้ปลูก
- กลางทางคือผู้ผลิต
- ปลายทางคือผู้ขายและประชาชน



ความต้องการวัตถุดิบกัญชา

ผู้ผลิตยา แผนปัจจุบัน-แผนโบราณ สมุนไพรเดี่ยว
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 29 บริษัท 30 ต้น

จับคู่เจรจาวัตถุดิบกัญชา
มูลค่ามากกว่า 150 ล้านบาท

กัญชาทางการแพทย์สาขาที่ 20

- ปัจจุบันโรงพยาบาล 700 แห่ง
- ผู้รับบริการมากกว่า 65,000 ราย
- ให้บริการกัญชาทางการแพทย์
- มากกว่า 100,000 ครั้ง
- โรงพยาบาลสาธารณสุข เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในทุกพื้นที่

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

กราฟฟีก กรุงเทพธุรกิจ
12/3/2564

“วิสาหกิจชุมชน” ที่ได้รับอนุญาตปลูก
จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
82 ราย

- ระบบปิด (Indoor)
- โรงเรือน (Greenhouse)
- กลางแจ้ง (Outdoor)



“วิสาหกิจชุมชน”

- จดทะเบียนตามพร-ราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
- ได้รับอนุญาตผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (กัญชา) จากคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ
- มีประสบการณ์ในการปลูก “กัญชา” ทางกรมการแพทย์สายพันธุ์ “กัญชา” ตามที่องค์การเภสัชกรรมต้องการ
- วิถีปลูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการปลูก และการเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชสมุนไพร Good Agricultural Practices (GAP)
- มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดี ป้องกันการรั่วไหลของ “กัญชา” ตลอดการปลูก การเก็บเกี่ยว การทำลาย และการขนส่ง

แผนแม่บทแห่งชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2565

- พัฒนาสมุนไพรให้ครบวงจรเป็น
“Product Champion”
- พัฒนา “กัญชา” เพื่อ “เศรษฐกิจ”
- ต่อยอด “กัญชา” สู่การสร้าง
“เศรษฐกิจ” 3 ด้าน

ยาแผนไทย
เพื่อรักษาและดูแลสุขภาพ
กลุ่มผู้ป่วยเป้าหมาย



ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เพื่อสร้างเสริมสุขภาพประชาชนทั่วไป
มีเป้าหมายต่อ “เศรษฐกิจ” ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้ “กัญชา”
ผ่านรูปแบบการท่องเที่ยว
จากประสบการณ์ตรง

ร่วมกับกระทรวงอื่นๆ ในการผลักดันให้กัญชา กัญชง เพื่อเศรษฐกิจการแพทย์ไปสู่ภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมมากที่สุด”

เกษตรฯให้ความรู้สร้างตลาดกลาง

นางสาวมนัญญา กล่าวว่า ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ จะทำให้เกษตรกรทุกครัวเรือนสามารถปลูกได้ โดยทางกรมวิชาการกระทรวงเกษตรฯ ได้มีการศึกษาทำเรื่องของเมล็ดพันธุ์ สายพันธุ์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ทำให้กัญชาสายพันธุ์ต่างๆ ทั้งไทยและต่างประเทศเกิดความมั่นคง เกษตรกร ประชาชน ได้มีองค์ความรู้ในการปลูกกัญชาอย่างถูกต้อง โดยจะร่วมกับบอย. ในการตรวจสอบ ทำให้ชาวบ้านปลูกได้อย่างความมั่นคงและมั่นใจ

รวมถึงการควบคุมต้นกล้าจะทำอย่างไรให้ไม่ยุ่งยาก และไม่เหม็นลงเข้ามายุ่งเกี่ยวอีกตั้งแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยมีความแตกต่างกัน จะต้องให้ความรู้แก่ประชาชนเกษตรกรปลูกกัญชา กัญชงได้ โดยมีเกษตรกรจังหวัดเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงในการช่วยดูแลให้ความรู้แก่เกษตรกร ขณะที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เกษตรกร จะเปิดให้มีการรับซื้อ เมล็ดกัญชาเพื่อให้เกิดความสมดุลในทางการตลาดกลาง

6.5หมื่นรายใช้ทางการแพทย์

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้บริการกัญชาทางการแพทย์ตั้งแต่ปี 2562 นำไปใช้ในผู้ป่วย เช่น โรคลมชัก พาร์กินสัน มะเร็งระยะสุดท้าย เข้าถึงการรักษาด้วยกัญชามากขึ้น นอกจากนี้ได้แก้ไขกฎกระทรวงปลดล็อกขึ้นส่วนต่างๆ ของกัญชาไม่เป็นยาเสพติดประเภทที่ 5 เพื่อนำมาใช้ประโยชน์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ในปี 2564 ได้บรรจุกัญชาทางการแพทย์เป็นแผนพัฒนาระบบบริการ(Service Plan) สาขาที่ 20 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงในการรักษาโรค ปัจจุบันเปิดให้บริการกัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลในสังกัด 700 กว่าแห่งทั่วประเทศ มีผู้มารับบริการมากกว่า 65,000 ราย รวมกว่า 100,000 ครั้ง โดยตั้งเป้าให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในทุกพื้นที่ และยังคงกำหนดให้สมุนไพรกัญชาและกัญชง เป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศด้วย

ดันกัญชาขึ้นโปรดักต์แชมเปียน

ด้านพญ.อัมพร กล่าวว่า ตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2565 มีการกำหนดวางแผนการพัฒนาสมุนไพรให้ครบวงจร เป็น Product Champion พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของตลาดและสร้างเศรษฐกิจได้

โดยมีการพัฒนา กัญชา เพื่อเศรษฐกิจ มีเป้าหมายต่อยอดกัญชาสู่การสร้างเศรษฐกิจประเทศ 3 ด้าน ได้แก่ 1.ยาแผนไทย เพื่อรักษาและดูแลสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยเป้าหมาย 2.ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนทั่วไป มีเป้าหมายต่อเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ 3.การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้ กัญชาผ่านรูปแบบการท่องเที่ยวจากประสบการณ์ตรง

เกรดA กิโลกรัมละ4.5หมื่น

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุญาตปลูกจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 82 ราย แต่ละรายก็มีรูปแบบการปลูกที่หลากหลาย ทั้งแบบระบบปิด (Indoor) แบบโรงเรือน (Greenhouse) และแบบกลางแจ้ง (Outdoor) ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแต่ละวิสาหกิจชุมชนที่ขออนุญาตปลูกร่วมกับหน่วยงานรัฐ ทั้งเพื่อการศึกษาริวิจัยและการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ทั้งแผนไทยและแผนปัจจุบัน

สำหรับราคาการรับซื้อช่อดอกแห้งเกรด A ปริมาณสารสำคัญ CBD มากกว่า 12% (โดยน้ำหนัก) กิโลกรัมละ 45,000 บาท เกรด B ปริมาณสารสำคัญ CBD 10-11.9% (โดยน้ำหนัก) กิโลกรัมละ 37,500-43,125 บาท ปริมาณสารสำคัญ CBD 8-9.9% (โดยน้ำหนัก) กิโลกรัมละ 30,000 - 35,625 บาท

โดยราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามที่องค์การเภสัชกรรมกำหนด สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเสนอเข้าร่วมที่ www.gpo.or.th/กัญชา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center โทร 1648 E-mail: information@gpo.or.th โดยองค์การเภสัชฯ จะพิจารณาคุณสมบัติและศักยภาพตามรายละเอียดที่ลงทะเบียนไว้

จากนั้นติดต่อวิสาหกิจชุมชน รวบรวมข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ลงพื้นที่เพื่อประเมินแผนการปลูก และพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ขององค์การเภสัชกรรม และขออนุญาตร่วมกันปลูกกัญชาทางการแพทย์ต่อ บอย. เมื่อได้รับอนุญาตจากบอย.แล้ว วิสาหกิจชุมชนและองค์การเภสัชฯ จะร่วมกำหนดปริมาณน้ำหนักช่อดอกแห้งและระยะเวลาที่จะส่งมอบเพื่อจัดทำสัญญาซื้อขายต่อไป

ปลูกได้ต้องเป็น“วิสาหกิจชุมชน”

สำหรับวิสาหกิจชุมชนที่จะร่วมมือกับองค์การเภสัชฯ ต้องเป็นวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และได้รับอนุญาตผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (กัญชา) จากคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ มีประสบการณ์ในการปลูกกัญชาทางการแพทย์ สายพันธุ์กัญชาตามที่องค์การเภสัชฯ ต้องการ วิธีการปลูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการปลูกและการเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชสมุนไพร Good Agricultural Practices (GAP) มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดี เพื่อป้องกันการรั่วไหลของกัญชาตลอดการปลูก การเก็บเกี่ยว การทำลาย และการขนส่ง

นายโยชชัย ศศิธรธรณ ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุก เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม จ.แม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ทางกลุ่มมีประสบการณ์การปลูกแบบโรงเรือนระบบ Evaporation พื้นที่ 1,200 ตรม. สามารถปลูกกัญชาได้ต่อรอบประมาณ 500 ต้น

ปี 2563 ได้ส่งมอบกัญชาทางการแพทย์ให้หน่วยงานต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แล้ว โดยในความร่วมมือครั้งนี้ ทางกลุ่มฯ มีแผนงานขยายพื้นที่ปลูกโดยใช้พื้นที่อ. เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เป็นการปลูกแบบโรงเรือน พื้นที่ปลูก 3,000 ตรม. สามารถปลูกกัญชาได้ประมาณ 2,000 ต้น/รอบ